



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพถ่ายกิจกรรม

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ



จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค O 2590 4606

การติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ 4 กลุ่มน้ำ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลงพื้นที่ 4 กลุ่มน้ำ ได้แก่ กลุ่มน้ำของ กลุ่มน้ำปาย กลุ่มน้ำแม่สะงา กลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เพื่อติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

ผลการดำเนินงาน

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กับ สสจ.แม่ฮ่องสอน สสอ.ปางมะผ้า รพ.สต.บ้านสาม รพ.สต.บ้านปางตอง รพ.สต.ห้วยหมาก-กลาง รพ.สต.ถ้ำลอด และ รพ.สต.หมอกจำแป่ ได้แก่ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน การจัดการคุณภาพน้ำ ได้แก่ การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยระบบทรายกรองช้า การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การอบรมชุมชน อสม. ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำในชุมชน การส่งเสริมการเก็บและใช้น้ำฝนในหน้าแล้ง การเจาะเลือดเกษตรกรเพื่อตรวจวัดระดับเอ็นไซม์โคลินเอสเตอเรส การรักษาเพื่อลดปริมาณสารเคมีเกษตรในเลือดเกษตรกร และการอบรมการป้องกันสารเคมีเกษตรเข้าสู่ร่างกาย

2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้ำของชุมชนในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาระบบกรองน้ำ การล้างย้อน (Back wash) ระบบกรองน้ำ

3. สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคของพื้นที่โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 4 กลุ่มน้ำ

ข้อเสนอแนะ

1. การขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการโครงการฯ ผ่าน พขอ. และ คสจ. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องชี้ประเด็นปัญหาด้านน้ำบริโภคของชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการเห็นความสำคัญและเสนอเข้าไปอยู่ในแผนงานประจำปี

2. กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ควรเริ่มจากการสอบถามความต้องการจากชุมชน รพ.สต. เสนอขึ้นมายัง สสอ. สสจ. และ ส่วนกลาง ตามลำดับ หรือการดำเนินงานแบบ Bottom-up เพื่อให้งบประมาณได้ใช้ในการจัดการกับปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th